
 ๑.๑ การประชุมรวมกันระหวางคณะผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏและคณะกรรมาธิการ

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา 

  ประธานไดแจงใหท่ีประชุมทราบวาเม่ือวันท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ ไดมีการจัดประชุม

รวมกันระหวางคณะผูบริหารจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ท้ัง ๓๘ แหง และคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  

โดยไดมีการหารือเก่ียวกับแนวทางการพัฒนามหาวิทาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน  

  ผูชวยศาสตราจารยเรืองเดช วงศหลา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ไดแจง

ใหท่ีประชุมทราบเพ่ิมเติมวาพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา ไดใหขอเสนอแนะวาขอใหมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแหงจัดทํา

โครงการท่ีมีลักษณะเดนเพ่ือขอรับงบประมาณสนับสนุน สําหรับสรุปผลการประชุมจะนําแจงใหท่ีประชุม

ทราบอีกครั้ง 

  รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์  สมุทธารักษ  อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหนง ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวาขณะนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางอยูระหวางดําเนินการจัดทํา

โครงการดังกลาว ซ่ึงท่ีประชุมไดขอใหกําหนดรายละเอียดเปาหมายและทิศทางการดําเนินโครงการให

ชัดเจน 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่ ๑/๒๕๖๓  วันที่  ๑๘  มกราคม  ๒๕๖๓ 


